

'กฤติศ' รื้อเกณฑ์ กองทุนอนุรักษ์ เพื่อน 'ผอ.สนพ.'

กรุงเทพธุรกิจ • "กฤติศ" สังกัดทบวงหลักเกณฑ์
อนุมัติงบกองทุนอนุรักษ์พลังงานฯ ปี 61-62 วงเงิน
1.5 หมื่นล้านบาท ยึดตามระเบียบกระทรวงการคลัง
เน้นคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อประเทศ ขณะที่
ผลสอบความโปร่งใสการดำเนินงานยังอยู่ระหว่าง
พิจารณา เตรียมตั้งคณะกรรมการสรรหา ผอ.สนพ.

นายกฤติศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน
ในฐานะที่เป็นประธานคณะทำงานกลั่นกรอง
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผย
ว่า จะเดินหน้าพิจารณาการยื่นขอรับเงินสนับสนุน
จากกองทุนอนุรักษ์ฯ สำหรับโครงการปี 2561 (เพิ่ม
เต็ม) ภายใต้กลุ่มโครงการ "ไทยนิยมยั่งยืน" วงเงิน
5,200 ล้านบาท และการพิจารณาในปี 2562 วงเงิน
10,448 ล้านบาท โดยต้องทบทวนหลักเกณฑ์การ
พิจารณาอนุมัติงบประมาณใหม่ทั้งหมด เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้จะต้องกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสม
จำเป็น ไม่ซ้ำซ้อน ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผน
ปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และสอดคล้องกับแผน
อนุรักษ์พลังงาน พร้อมจัดลำดับความสำคัญของ
โครงการให้ชัดเจน เช่น โครงการตามพระราชดำริ
จะพิจารณาเป็นอันดับแรก รวมถึงพิจารณาว่างบ

อ่านต่อหน้า 4

ต่อจากหน้า 1

กฤติศ

ประมาณที่ยื่นขอเข้ามาจะสามารถ
ดำเนินการต่อได้หรือไม่ หรือ มีงบ
ประมาณสำหรับบำรุงรักษาในระยะ
ต่อไปหรือไม่ ซึ่งจะต้องมีการตั้ง
อนุกรรมการขึ้นมาประเมินผลด้วย

"ในปี 2562 ที่เดิมคณะกรรมการ
การอนุมัติแล้ว 7,000 ล้านบาท
จากที่ยื่นขอมาราว 3 หมื่นล้านบาท
ต้องมาพิจารณาใหม่ เพราะมีวงเงิน
อยู่แค่ 10,448 ล้านบาท ซึ่งต้องมา
พิจารณาว่าจำเป็นต้องอนุมัติถึงหมื่น
ล้านบาทหรือไม่ ถ้าไม่จำเป็นก็อาจ
จะอนุมัติแค่โครงการที่ตอบคำถาม
สังคมได้ และยืนยันว่าการพิจารณา
งบบอกกองทุนฯ จะเน้นความคุ้มค่าและ
ประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก"

เลื่อนประชุมบอร์ดกองทุน

ส่วนการตรวจสอบข้อร้อง
เรียนกรณีความไม่โปร่งใสการ
ดำเนินงานของกองทุนฯ ในปี 2561
และปี 2562 ขณะนี้คณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงยังอยู่ระหว่าง
พิจารณาข้อมูล ซึ่งยังไม่ได้อัปเดต

ขณะที่การเสนอจัดประชุมคณะ
กรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน ตามกำหนดการ
เดิมที่จะมีขึ้นในวันที่ 9 ต.ค. นี้ คง
ต้องเลื่อนออกไปก่อน เนื่องจาก
ต้องรอให้คณะกรรมการกลั่นกร
องฯ ทบทวนหลักเกณฑ์อนุมัติงบ
โครงการใหม่ให้แล้วเสร็จก่อน

นายกฤติศ กล่าวว่า สำหรับ
แนวทางปฏิบัติงานหลังจากเข้ารับ
ตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงานเมื่อ
วันที่ 1 ต.ค. ที่ผ่านมา จะสานต่อ
นโยบายตามที่นายศิริ จิระพงษ์พันธ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ได้วางเป้าหมายไว้ โดยในส่วนของ
ภารกิจเร่งด่วนนั้น จะผลักดันการเปิด
ประมูลสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
ที่หมดอายุ 2 แหล่งในปี 2565-2566
คือแหล่งเอราวัณและแหล่งบงกช
ให้เกิดความโปร่งใส และได้ผู้ชนะ
การประมูลตามแผนในสิ้นปีนี้ เพื่อ
ให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงาน
และยึดการปฏิบัติตามแผนปฏิรูป
ประเทศด้านพลังงานเป็นหลัก

ส่วนการแต่งตั้งผู้อำนวยการ
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
(สนพ.) แทน นายทวารัฐ สูตะบุตร ที่
ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ
การกระทรวงพลังงานนั้น จะต้อง
ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทำหน้าที่ใน
การสรรหา บุคคลที่มีคุณสมบัติและ
ผลการดำเนินงานที่เหมาะสมต่อไป
ยื่นผลสอบใช้งบบอกทุน

รายงานข่าวจากกระทรวง
พลังงานระบุว่า ก่อนหน้านี้ คณะ
กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี
ข้อร้องเรียนความไม่โปร่งใสการ
ดำเนินงานกองทุนอนุรักษ์ฯ ที่มีนาง
เปรมฤทัย วินัยแพทย์ อธิบดีกรม

เชื้อเพลิงธรรมชาติเป็นประธาน ได้ส่ง รายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้น ให้นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พิจารณา แล้วหลังครบกำหนดที่คณะกรรมการ กองทุนอนุรักษ์ฯ ให้รายงานผล ภายในวันที่ 21 ก.ย.ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณา ข้อมูลเพิ่มเติม เพราะเป็นข้อเปลี่ยนแปลง ผ่านการรับตำแหน่งปลัดกระทรวง พลังงาน หลังนายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดคนเก่าเกษียณอายุราชการ จึง ต้องรอให้นายกุลิศมารับหน้าที่ก่อน เพราะคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงต้องนำเสนอรายงานให้ปลัด กระทรวงพลังงาน ในฐานะผู้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบฯ ก่อนที่จะนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พลังงาน ก่อนรายงานคณะกรรมการ กองทุนอนุรักษ์ฯ ต่อไป

การประชุมคณะกรรมการ กองทุนอนุรักษ์ฯ เมื่อวันที่ 6 ก.ย.ที่ ผ่านมา มีคำสั่งให้ชะลอการพิจารณา ค่าของปี 2561 (เพิ่มเติม) และงบบปี 2562 ไว้เพื่อให้สำนักบริหารกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) ทบทวนคำขออนุมัติ งบประมาณให้มีความสมบูรณ์ และ กระจายการใช้งบกองทุนอนุรักษ์ฯ ให้ทั่วถึง โดยขยายเวลายื่นเอกสาร ประกอบคำขอเพิ่มเติมในส่วน ของ งบบปี 2561 ถึงวัน 26 ก.ย.2561

งบบปี62อนุมัติแล้ว7พันล้าน

ขณะเดียวกันยังรับทราบผล การพิจารณาของปี 2561 (เพิ่มเติม) ภายใต้โครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" วงเงิน 5,200 ล้านบาท ประกอบด้วย 3 โครงการ คือ 1.การติดตั้งระบบ สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ การเกษตร ที่มีเป้าหมาย 5,000 ระบบ มีจำนวนผู้ยื่นข้อเสนอ 2,630 ระบบ วงเงินที่ขอรับการสนับสนุน 2,090 ล้านบาท 2.การติดตั้งระบบ ไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียน ชนบท เป้าหมาย 350 ระบบ จำนวน ผู้ยื่นข้อเสนอ 653 ระบบ วงเงินที่ ขอรับการสนับสนุน 4,626 ล้านบาท

3.การติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป้าหมาย 170 ระบบ จำนวนผู้ยื่นข้อเสนอ 319 ระบบ วงเงินที่ขอรับการสนับสนุน 1,310 ล้านบาท โดยทั้ง 3 โครงการ ดังกล่าวผ่านเกณฑ์พิจารณา คิด เป็นมูลค่าคำขอเพียง 1,640 ล้าน บาท จากงบที่มีอยู่ 5,200 ล้านบาท ยังเหลืองบอีกราว 3,000 ล้านบาท ก็จะมีโอกาสให้ไปปรับคำขอให้ สมบูรณ์ถึงวันที่ 26 ก.ย.2561

ส่วนการพิจารณาค่าของปี2562 มีกรอบวงเงินสนับสนุน 10,448 ล้าน บาท เบื้องต้น มีผู้ผ่านเกณฑ์ 380 คำขอ คิดเป็นมูลค่ากว่า 7,000 ล้าน บาทยังเหลือวงเงินกว่า 3,000 ล้านบาท จากคำขอที่เสนอเข้ามา 955 โครงการ วงเงิน 33,341 ล้านบาท